

ตารางสรุปกรอบวงเงินในการขออนุมัติสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

	ช่องทางที่ ๑	ช่องทางที่ ๒	ช่องทางที่ ๓	ช่องทางที่ ๔	ช่องทางที่ ๕	ช่องทางที่ ๖
จุดมุ่งหมาย	งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	การพัฒนางานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	การพัฒนางานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	การพัฒนางานวิจัยที่เป็นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย	สนับสนุนแหล่งเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
แหล่งเงิน	กองทุนวิจัย	กองทุนวิจัย	กองทุนวิจัย	กองทุนวิจัย	กองทุนวิจัย	แหล่งทุนนอกเหนือกองทุนวิจัย
งบประมาณที่เสนอขอ	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ช่องทางการส่งข้อเสนอ	คณะที่ผู้วิจัยสังกัดทำสัญญาที่สถาบันวิจัย	คณะที่ผู้วิจัยสังกัดทำสัญญาที่สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย, แหล่งทุน
การบริหารจัดการ	บริหารจัดการผ่านคณะตัดยอดที่สถาบันวิจัย	บริหารจัดการผ่านคณะตัดยอดที่สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย	สถาบันวิจัย, แหล่งทุน
วัตถุประสงค์	๑) ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ๒) สร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย ๓) ฝึกทักษะด้านการวิจัย ๔) ฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิชาการ	๑) สร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย ๒) ฝึกทักษะด้านการวิจัย ๓) ช่วยให้นักวิจัยไปอ้างอิงสำหรับการขอทุนทำวิจัยภายนอก	๑) ฝึกทักษะด้านการวิจัยที่สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ๒) ฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ	๑) ฝึกทักษะด้านการวิจัยที่สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ๒) ฝึกทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	๑ จัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อรองรับกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	๑) สนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัยกับภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ (Multidisciplinary Research) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
น้ำหนักคะแนนในการตีพิมพ์เผยแพร่	ไม่ต่ำกว่า ๐.๒๐	ไม่ต่ำกว่า ๐.๔๐	ไม่ต่ำกว่า ๐.๖๐	ไม่ต่ำกว่า ๐.๘๐	ไม่ต่ำกว่า ๐.๘๐	ขึ้นอยู่กับแหล่งทุน